
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 707  —  479. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um öldrunarþjónustu í Hafnarfirði.

Frá Valdimar L. Friðrikssyni.

1. Hvað líður störfum nefndar sem ráðherra skipaði til að gera tillögur um uppbyggingu
heildrænnar öldrunarþjónustu í Hafnarfirði?

2. Hvenær tók nefndin til starfa og hvenær er áætlað að hún skili niðurstöðum sínum?
3. Hvaða endurbætur hafa verið gerðar á aðstöðu vistmanna á Sólvangi á síðustu sex mán-

uðum?


